



ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗/๒๐๒๐

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๘๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. ตารางอบรมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดอบรมภาคทฤษฎี ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม การอบรมภาคปฏิบัติ (ในพื้นที่) จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และกิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๕,๕๕๖ คน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดอบรมในกิจกรรม ที่ ๑ (ภาคทฤษฎี) ได้เริ่มดำเนินการจัดอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสิ้นสุดการอบรมภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กิจกรรมที่ ๑ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ) ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้เริ่มดำเนินการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสิ้นสุดการอบรม ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager : CM) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการ...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ในการให้คำแนะนำ บริक्षा การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับกิจกรรมการบริการด้านอนามัยพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งบุคลากรตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วยเข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

๑) การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ สถานที่ที่กำหนดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

๒) นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องราชวดี ๑ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยจังหวัดสกลนครจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องราชวดี ๑ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนครขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นางรุ่งจิตร์ อรรถยสาร)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒
ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญตา เพี้ยลาด โทร. ๐๘๙ ๕๗๓ ๑๙๖๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

**โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Care Manager)**

๑. หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบจากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน ๑๓,๐๖๔,๙๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๗ ของประชากรรวมและรัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนโยบายในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิด้านการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่แต่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยทันทีแต่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของแต่ละครัวเรือนลดลงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงบางรายขาดผู้ดูแล ดังนั้น การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ภายใต้การดูแลของบุคคลที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและการให้คำปรึกษาในระบบการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพจากบุคลากรด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศจำนวน ๘๐๐,๒๔๔ คน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงออกประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสิทธิผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเพิ่มความใน (๔) การได้รับการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับสังคมสูงวัย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน

/กิจกรรม...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย จำนวน ๑๕,๕๔๖ คน สำหรับในกิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และภาคปฏิบัติ (ในพื้นที่) โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ทั้งนี้ การจัดอบรมในภาคทฤษฎีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดอบรม (ภาคปฏิบัติ) ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ภาคทฤษฎี)

๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มทีหรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๒.๒ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager : CM) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำแนะนำ ปรีกษา การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๒.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับกิจกรรมการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๓) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมฯ ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒๑ คน ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภาคทฤษฎีแล้ว

๔) วิธีดำเนินการ (ภาคฝึกปฏิบัติ)

๔.๑ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒๐ คน จำนวน ๑ รุ่น (เอกสาร ๑)

๔.๒ เนื้อหาวิชาเป็นไปตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสาร ๒)

๕) สถานที่ดำเนินการ

๕.๑ การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน ๑๔.๕ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ สถานที่ที่กำหนดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย (เอกสาร ๑)

๕.๒ นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน รายบุคคลและระดับเขต จำนวน ๑๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องราชวัติ ๑ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สามารถปรับได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยให้คำนึงถึงงบประมาณของจังหวัดที่ได้รับจัดสรร)

/๖) ระยะเวลา...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๖) ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

๗) ตัวชี้วัด

๗.๑ ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๑ คน ประกอบด้วย

- บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๙ คน

- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล จำนวน ๑๐,๓๗๙ คน

เชิงคุณภาพ บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๒ ผลลัพธ์

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๓๗๙ คน ได้รับการดูแลทางด้านอนามัยพื้นฐาน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม

๘) งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่โอนจัดสรรให้แก่จังหวัดสกลนครสกลนคร จำนวน ๒๓๖,๙๔๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประมาณการแนบท้าย (เอกสาร ๓) ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน ๑๒๑ คน สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ การเบิกจ่ายแปรผันตามจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ภาคปฏิบัติในแต่ละรุ่น

๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

๑๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๑๐.๒ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการจัดบริการหรือกิจกรรมการให้บริการการดูแลช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๑๐.๓ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสุขภาพใน ๔ มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

๑๑. ผู้เขียน...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๑. ผู้เขียนโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

(ลงชื่อ).....*ชัญญา*.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชัญญา เพี้ยลาด)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

(ลงชื่อ).....*ยุม*.....ผู้เสนอโครงการ

(นางยุวาลี ปากดีสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

เห็นควรอนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

(ลงชื่อ).....*ร. อนุชิต*.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธนาคม ไหลเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

เห็นควรอนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

(ลงชื่อ).....*อรุณ*.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางรุ่งจิตร อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อำเภอ | อปท. | ตำแหน่ง | วันที่ | สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------|---|----------|
| ๑ | นางสาวกานหา คำโคตร | กุศบาก | เทศบาลตำบลกุศโต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ๙ | รพ.สต.บ้านค้อน้อย ต.กุศโต อ.กุศบาก จ.สกลนคร | |
| ๒ | นางสาววรรณีศา โมตันคำ | กุศบาก | เทศบาลตำบลกุศโต | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านกุศโตสามัคคี อ.กุศบาก จ.สกลนคร | |
| ๓ | นางสาวอัญญารัตน์ พงษ์พรหม | กุศบาก | เทศบาลตำบลกุศบาก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | กลุ่มงานบริการจัดการปฐมภูมิและออร์แกนิก รพ.กุศบาก ต.กุศบาก อ.กุศบาก | |
| ๔ | พ.อ.อ.ณัฐชัย ไชยฤทธิ์ | กุศบาก | เทศบาลตำบลนามอง | เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สต.บ้านโนนงาม ต.นามอง อ.กุศบาก จ.สกลนคร | |
| ๕ | น.ส.ศรีสุดา ตูพิลา | กุศบาลย์ | เทศบาลตำบลกุศบาลย์ | พอ.ยพธสาสตรและงบประมาณ | ๙ | รพ.กุศบาลย์ ต.กุศบาลย์ อ.กุศบาลย์ จ.สกลนคร | |
| ๖ | นางวรรณข วงศรีชู | กุศบาลย์ | อบต.โพธิ์ไพศาล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.โพธิ์ไพศาล บ้านโพธิ์ไพศาล อ.กุศบาลย์ | |
| ๗ | นายวีรยุทธ์ บุตรแสง | กุศบาลย์ | อบต.อุ่มจาก | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.บ้านแสนพัน อุ่มจาก อ.กุศบาลย์ จ.สกลนคร | |
| ๘ | นายศรเทพ ไตรธิเลน | กุศบาลย์ | อบต.นาเพียง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ ต.นาเพียง อ.กุศบาลย์ จ.สกลนคร | |
| ๙ | นางวชิรญาณ ถ้วนนอก | คำตากกล้า | อบต.คำตากกล้า | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.คำตากกล้า | |
| ๑๐ | นางสาวกาญจนา โพธิ์คำภ | คำตากกล้า | อบต.หนองบัวลิม | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๙ | รพ.สต.โพธิ์ชัย ต.หนองบัวลิม อ.คำตากกล้า จ.สกลนคร | |
| ๑๑ | นายฝน สิงห์จันทร์ | คำตากกล้า | เทศบาลตำบลคำตากกล้า | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ๙ | โรงพยาบาลคำตากกล้า | |
| ๑๒ | นายพิษณุ คีอินธิ | คำตากกล้า | อบต.นาแต่ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.นาแต่ บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๐๓ | |
| ๑๓ | นางสาวลัดดาวัลย์ ผาใต้ | โคกศรีสุพรรณ | อบต.เหล่าโพนค้อ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.บ้านโพนค้อ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ | |
| ๑๔ | นางสาววิยะดา สุทธิประภา | โคกศรีสุพรรณ | อบต.ดงม่วงคำ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.ตำบลบ้านม่วงไขน้อย หมู่ ๙ | |
| ๑๕ | นางจินดาภรณ์ ลาดด | เจริญศิลป์ | อบต.ทุ่งแก | รองปลัด | ๙ | รพ.สต.ต.ดงสร้างไพร ม.๑ ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร | |
| ๑๖ | น.ส.กัญญาวรรณ ปัญญาวัน | เจริญศิลป์ | เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.เจริญศิลป์ หมู่ ๒ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร | |
| ๑๗ | นางสาวปณัฐญา ปันใจ | เจริญศิลป์ | อบต.เจริญศิลป์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ๙ | รพ.เจริญศิลป์ หมู่ ๒ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร | |
| ๑๘ | นางสาวพรชิตา ใจทอง | เจริญศิลป์ | อบต.หนองแปน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.ตำบลบ้านดงสง่า ม.๔ ตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร | |
| ๑๙ | นายประยุทธ์ คุณมี | เจริญศิลป์ | อบต.บ้านเหล่า | จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร | |
| ๒๐ | นายปรีชา นาไชยเวียง | เจริญศิลป์ | อบต.โคกศิลา | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.โคกศิลา หมู่ ๒๓ โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ | |
| ๒๑ | นายธนะชัย สุริยสงคราม | เต่างอย | อบต.จันทร์เพ็ญ | นักพัฒนาชุมชน | ๙ | รพ.สต.บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ. สกลนคร | |
| ๒๒ | นางสภานิภาพร ไชยเชษฐ์ | เต่างอย | อบต.นาตาล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สต. คำซ่า ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร | |
| ๒๓ | นางสาวภาภรณ์ ผาใต้ | เต่างอย | อบต.เต่างอย | นักพัฒนาชุมชน | ๙ | รพ.สต.บ้านโพนปลาไหล ม.๕ ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร | |
| ๒๔ | นางพรรณภา โทพนมพล | นิคมบ้านอุ้น | อบต.หนองปลิง | เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.นิคมบ้านอุ้น ม.๕ ต.หนองปลิง อ.นิคมบ้านอุ้น | |
| ๒๕ | นางสาวศศิธร วงศ์เตชะ | นิคมบ้านอุ้น | อบต.นิคมบ้านอุ้น | เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓๓ นิคมบ้านอุ้น อ.นิคมบ้านอุ้น จ.สกลนคร | |

รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อำเภอ | อาชีพ | ตำแหน่ง | รูปที่ | สถานที่ปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--------|--|----------|
| ๒๖ | นายศักดิ์อนุสรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ | นิคมบ้านดอน | อบต.หนองบัว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองบ้านนา หมู่ที่ ๓๓.หนองบัว อ.นิคมบ้านดอน จ.สกลนคร | |
| ๒๗ | นางพชรจันทร์ สมแสน | บ้านม่วง | อบต.ม่วง | ผู้อำนวยการส่งเสริมสังคม | ๙ | รพ.พระอารามย์มัน ภูริทัตโต หมู่ ๒ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |
| ๒๘ | นางสาวประพันธ์เรือง สุกสิงห์ | บ้านม่วง | อบต.บ่อแก้ว | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | ๙ | รพ.สศ.บ้านหม้อแก้ว หมู่ ๑ ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |
| ๒๙ | นายพิรพงษ์ จันทร์หาเทพ | บ้านม่วง | เทศบาลตำบลห้วยหลวง | ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙ | รพ.สศ.บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยหลวง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |
| ๓๐ | นายภวิญ พงศธรเจริญ | บ้านม่วง | อบต.หนองแก้ว | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑๓.หนองแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |
| ๓๑ | นายศุภตรา ธิพรม | บ้านม่วง | เทศบาลตำบลบ้านม่วง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.พระอารามย์มัน ภูริทัตโต หมู่ ๒ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |
| ๓๒ | น.ส.สุธาสินี ไชยชมพู | พรรณานิคม | เทศบาลตำบลไร่ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านโคก ไชโย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | |
| ๓๓ | นางกฤษณา จุลนีย์ | พรรณานิคม | เทศบาลตำบลห้วยบ่อ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านโนนเรือ ต.นาห้วย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | |
| ๓๔ | นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม | พรรณานิคม | เทศบาลตำบลพอกน้อย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านพอกน้อยพัฒนา ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | |
| ๓๕ | นางหทัย พญา | พรรณานิคม | เทศบาลตำบลวังยาง | นักวิชาการสุขภาพจิตชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านป่านเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ต.เดื่อศรีโคกไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๓๖ | นายศศิวัฒน์ โยสะอาด | พรรณานิคม | เทศบาลตำบลนาโหนด | รองปลัดเทศบาล | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองสี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร | |
| ๓๗ | นายสิทธิศักดิ์ ไชยรา | พรรณานิคม | อบต.ช้างมิ่ง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองโคก ม.๔ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม | |
| ๓๘ | นางศรีสุดา พรหมสาขา ณ สกลนคร | พังโคน | เทศบาลตำบลพันศรีจำปา | นักวิชาการสุขภาพจิตปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.ไทรทอง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.ไทรทอง อ.พังโคน | |
| ๓๙ | นายไกรสร สาขามูละ | พังโคน | เทศบาลตำบลพังโคน | นักวิชาการสุขภาพจิตปฏิบัติการ | ๙ | โรงพยาบาลพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร | |
| ๔๐ | นางสาวสรส สัพโส | พังโคน | เทศบาลตำบลไทรทอง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | ๙ | รพ.สศ.ไทรทอง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๓ ต.ไทรทอง อ.พังโคน | |
| ๔๑ | นายวิชัย ขาวขำ | พังโคน | เทศบาลตำบลแร่ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๐๖ | |
| ๔๒ | นางสาวฉันทนา สมบุญจันทร์ | โพนนาแก้ว | อบต.บ้านแปง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านโพนบก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแปง อำเภอโพนนาแก้ว | |
| ๔๓ | นางสาววิชัยญา คตจำปา | โพนนาแก้ว | เทศบาลตำบลบ้านโพน | ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านใหม่ไชยอ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร | |
| ๔๔ | นางสาวศิริพร ปรีดแจ่ม | โพนนาแก้ว | เทศบาลตำบลเชียงเสือ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ. บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๐๖ ตำบลเชียงเสือ อำเภอโพนนาแก้ว | |
| ๔๕ | นายธณัฐพงษ์ ร้อยพิลา | โพนนาแก้ว | เทศบาลตำบลนาแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร | |
| ๔๖ | นายรศพน สังกัดกิจ | โพนนาแก้ว | อบต.นาตงวัฒนา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร | |
| ๔๗ | นางสาวทิพานันท์ ทิพนตร | ภูพาน | เทศบาลตำบลโคกภู | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาตงเต็ง โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร | |
| ๔๘ | นายพชร นวนนุกุล | ภูพาน | เทศบาลตำบลสร้างค้อ | นักพัฒนาชุมชน | ๙ | รพ.สศ.บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน | |
| ๔๙ | น.ส.ชลธิศวารณ เต็นไชยรัตน์ | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลท่าแร่ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.ท่าแร่ บ้านสร้างแก้วสามัคคี หมู่ที่ ๘ ต.ท่าแร่ อ.เมือง | |
| ๕๐ | นางสาวจริยา นามงคุดู | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลเหล่าโปแตง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองปลาบ่อ หมู่ที่ ๗ ต.เหล่าโปแตง อ.เมือง จ.สกลนคร | |

รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อำเภอ | อปท. | ตำแหน่ง | รูปที่ | สถานที่ฝึกอบรม | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|--------|---|----------|
| ๕๑ | นางสาวภาพร พิชัย | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลยางโอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ. บ้านยางโอง หมู่ที่ ๕ ต.ยางโอง อ.เมืองสกลนคร | |
| ๕๒ | นางสาวพรวิไล งามคำดี | เมืองสกลนคร | อบต.ดงมะไฟ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ. บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | |
| ๕๓ | นางสาวทวายนัน แสนหอม | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลหนองลาด | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ๙ | รพ.สศ. หนองลาด บ้านหนองลาดได้ หมู่ที่ ๐๘ | |
| ๕๔ | นางอุบลรัตน์ พลไชย | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลดงมะไฟ | จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สศ. บ้านดงมะไฟสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร | |
| ๕๕ | นายชนพล วงศ์เดชะ | เมืองสกลนคร | อบต.หัวยาง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | |
| ๕๖ | นายรัชชัย จิตรจักร | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลเชียงเครือ | ผช.นักโภชนาการ | ๙ | รพ.สศ.เชียงเครือ บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๐๖ | |
| ๕๗ | นายปรีดีกร วงศ์กาสินธุ์ | เมืองสกลนคร | เทศบาลตำบลวังด่อน | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สศ.บ้านคูสนาม หมู่ที่ ๐๓ ต.วังด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร | |
| ๕๘ | นายถพิชัย เวชเสถล | เมืองสกลนคร | อบต.พังขว้าง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙ | รพ.สศ.พังขว้าง บ้านพังขว้างได้ หมู่ที่ ๐๑ | |
| ๕๙ | นางสาวจิตาภา ร่วมใจ | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลนาซอ | นักพัฒนาชุมชน | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาซอ หมู่ ๑ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๐ | นางสาวลาติศย์ ภู่มั่นโชติ | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลสุตะคาม | เจ้าพนักงานธุรการ | ๙ | สอ.เฉลิมพระเกียรติบ้านโคกแสง ม.๕ ต.สุตะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๑ | นางสาวบรรทม อภิอนันต์ | วานรนิวาส | อบต.เค็ดศรีคันไชย | เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านปทุมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ต.เค็ดศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๒ | นางสาวยุพิน พันธุ์มัญญ์ | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลวานรนิวาส | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙ | รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๓ | นางสาวศศิมา แพ่งพา | วานรนิวาส | อบต.ธาตุ | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านโนนไผ่ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๔ | นางสาวศศิธร ลินพึ่ง | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลหนองแวง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | ๙ | รพ.สศ.บ้านห้วยหิน หมู่ ๑ ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๕ | นางสาวสายฝน กลางชมภู | วานรนิวาส | อบต.นาคำ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านนาคำ ต.นาคำ .วานรนิวาส | |
| ๖๖ | นางสาวสาวิตรี ไชยเลิศ | วานรนิวาส | อบต.วานรนิวาส | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | โรงพยาบาลวานรนิวาส | |
| ๖๗ | นางอภิญญา จันทร์มาลา | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลภูเรือคำ | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ๙ | รพ.สศ.บ้านเจ้าบอดง ต.ภูเรือคำ อ.วานรนิวาส | |
| ๖๘ | นายยงชัย มั่งชานัน | วานรนิวาส | อบต.อินทร์แปลง | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ๙ | รพ.สศ.บ้านแสงเจริญ ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๖๙ | นายภัทรภร ตั้งสกุล | วานรนิวาส | อบต.หนองแวงใต้ | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านหนองแวง ต.หนองแวงใต้ .วานรนิวาส | |
| ๗๐ | นายรัชตกันต์ แสนขวา | วานรนิวาส | เทศบาลตำบลหนองสนม | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๗๑ | นายศรัณย์ กลางชมภู | วานรนิวาส | อบต.ศรีวิชัย | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านโนนอุดม ต.ศรีวิชัย .วานรนิวาส | |
| ๗๒ | นายสุเมธ ชินพร | วานรนิวาส | อบต.คอนสวรรค์ | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ๙ | รพ.สศ.คอนสวรรค์ บ้านคอนสาย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๗๓ | นางสาวมนรัตน์ สายธิ์ไชย | วานรนิวาส | อบต.ซำก่าย | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สศ.บ้านสังเปือย ต.ซำก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | |
| ๗๔ | นางสาวณัฐธิดา ตาทิพย์ | วาริชภูมิ | อบต.ค้อเขียว | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สศ.บ้านดอนส้มโฮง | |
| ๗๕ | นางสาวสุวิณี บุญรักกษา | วาริชภูมิ | เทศบาลตำบลวาริชภูมิ | พนักงานจ้างทั่วไป | ๙ | สสอ.วาริชภูมิ | |

รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อำเภอ | อปท. | ตำแหน่ง | รุ่นที่ | สถานที่ฝึกอบรม | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--|----------|
| ๓๖ | น.ส.สุวิมล ชัยพิชชา | สว่างแดนดิน | อบต.สว่างแดนดิน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สมเด็จพระพรสาสว่างแดนดิน | |
| ๓๗ | นางนันทพร วรรณะ | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สมเด็จพระพรสาสว่างแดนดิน | |
| ๓๘ | นางรัชชิณภพร พันทอง | สว่างแดนดิน | อบต.บ้านถ่อน | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ๙ | รพ.สต.บ้านถ่อน หมู่ที่ ๐๑ | |
| ๓๙ | นางสาวกนกอร เชื้อดวงมยุ | สว่างแดนดิน | อบต.ทรายมูล | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๐๑ | |
| ๔๐ | นางสาวพนุช เหลืองสินศิริ | สว่างแดนดิน | อบต.คำชะอี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.คำชะอี | |
| ๔๑ | นางสาวอุษาพร สอนเทพา | สว่างแดนดิน | อบต.โพธิ์สูง | เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน | ๙ | รพ.สต.โพธิ์สูง บ้านยางชุม หมู่ที่ ๐๓ | |
| ๔๒ | นางสาววิรัชพร รังคะราษฎร์ | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลดอนเชียง | ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙ | รพ.สต.บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๐๔ | |
| ๔๓ | นางสาววิรัชชนา พงษ์นิล | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลโคกสี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.โคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | |
| ๔๔ | นางสาวสุกฤดา บัญญูกลม | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลบ้านด้าย | เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านด้าย ม.๗ | |
| ๔๕ | นางสาวสุพรรณิ สุกุดัง | สว่างแดนดิน | อบต.ศาลโกเมน | เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.ศาลโกเมน บ้านศาลโกเมน หมู่ที่ ๐๑ | |
| ๔๖ | นางสาวโลลิตา ศรีสุตา | สว่างแดนดิน | อบต.ค้อใต้ | ผู้อำนวยการสาธารณสุขสังคม | ๙ | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านขาม ม.๓ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน | |
| ๔๗ | นางสาวอาทิตย์า ไชยรัตน์ | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลบึงใต้ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.บึงใต้ หมู่ ๒ | |
| ๔๘ | นายชัยยา ไชยรบ | สว่างแดนดิน | เทศบาลตำบลพันนา | รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา | ๙ | รพ.สต.พันนา บ้านพันนา หมู่ที่ ๐๑ | |
| ๔๙ | นางสาวกัลยาณี พรหมมุ่ม | สว่างแดนดิน | อบต.ธาตุทอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.ธาตุทอง ม.๑ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร | |
| ๕๐ | นายสุวิทย์ ศรีบุญกุล | สว่างแดนดิน | อบต.ดงเหล็ก | นักพัฒนาชุมชน | ๙ | รพ.สต.ดงเหล็ก บ้านดงเหล็ก หมู่ที่ ๐๓ | |
| ๕๑ | นางจางวรรณา พรหมพินิจ | ส่องดาว | เทศบาลตำบลส่องดาว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ๙ | รพ.สว่างแดนดิน | |
| ๕๒ | นางสาววาสนา ศรีวิสัย | ส่องดาว | เทศบาลตำบลรัตนนา | เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.รัตนนา บ้านรัตนนา หมู่ที่ ๐๔ ต.รัตนนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร | |
| ๕๓ | นางสาวอลิษา พายุขุนทด | ส่องดาว | เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง | ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.บ้านชัยชนะ หมู่ที่ ๐๓ | |
| ๕๔ | จ.ส.ท.ชวัลสิทธิ์ พวงใบเตย | อากาศอำนวย | เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา | นักวิชาการสาธารณสุข | ๙ | รพ.สต.บ้านหนองสามขา หมู่ที่ ๐๗ | |
| ๕๕ | นางสาววิภา ธีโรโส | อากาศอำนวย | เทศบาลตำบลบะหว้า | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านบะหว้า | |
| ๕๖ | นายคมเพชร ภาไกรศรี | อากาศอำนวย | เทศบาลตำบลไผ่ใหญ่ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.ไผ่ใหญ่ บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๐๙ | |
| ๕๗ | นายณัฐพล ฝายเงิน | อากาศอำนวย | เทศบาลตำบลอากาศอำนวย | ผู้อำนวยการสาธารณสุข | ๙ | รพ.อากาศอำนวย | |
| ๕๘ | นายสถาพร กุลา | อากาศอำนวย | เทศบาลตำบลโพธิ์แดง | ผู้อำนวยการสุขภาพจิต ปฏิบัติการ | ๙ | รพ.สต.บ้านกลาง หมู่ ๔ ต.โพธิ์แดง อากาศอำนวย จ.สกลนคร | |
| ๕๙ | นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ | อากาศอำนวย | อบต.โพธิ์งาม | หัวหน้าสำนักปลัด | ๙ | รพ.สต.บ้านโพธิ์งาม หมู่ ๑ ต.โพธิ์งาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร | |
| ๑๐๐ | นางสายสุตา สักขารม | สว่างแดนดิน | รพ.สต.คำชะอี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.คำชะอี ต.คำชะอี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | |

รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อำเภอ | อปท. | ตำแหน่ง | วันที่ | สถานที่ฝึกอบรม | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---|----------|
| ๑๐๑ | นางสาวจิราพร ไกยะวิจิตร | พังโคน | รพ.สต.บ้านโคกสะอาด | แพทย์แผนไทย | ๙ | รพ.สต.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๐๖ | |
| ๑๐๒ | นางดวงรัตน์ ฌรงค์ธรรม | ส่องดาว | รพ.สต.บ้านท่าศิลา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านท่าศิลา หมู่ ๑๒ ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร | |
| ๑๐๓ | นางสาวสุรีย์พร นีอำมาตย์ | เต่างอย | รพ.สต.บ้านดงหลวง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านดงหลวง ม.๗ ต.บึงหวาย อ.เต่างอย | |
| ๑๐๔ | นางพัชรินทร์ สุภินวงศ์ | โคกศรีสุพรรณ | รพ.สต.โพธิ์ทองวัฒนา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.โพธิ์ทองวัฒนา ม.๑๑ ต.แม่นาทม อ.โคกศรีสุพรรณ | |
| ๑๐๕ | นางสาวอรทัยพรณ ณะอะออน | เจริญศิลป์ | รพ.สต.บ้านดงสำ | แพทย์แผนไทย | ๙ | รพ.สต.บ้านดงสำ ม.๔ ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๐๖ | นางสาวอภัยพรณ เคนะอะออน | เต่างอย | รพ.สต.บ้านโนนปลาไหล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านโนนปลาไหล ม.๕ ต.เต่างอย อ.เต่างอย | |
| ๑๐๗ | นางภิญญาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | คำตากล้า | รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัวลิม อ.คำตากล้า | |
| ๑๐๘ | นางสุพิศทิพย์พร ใจเน่น | เมืองสกลนคร | รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร | |
| ๑๐๙ | นางสาววงลักษณ์ ขุยจึงชะ | เจริญศิลป์ | รพ.สต.โคกศิลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.โคกศิลา หมู่ ๒ ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๑๐ | นางสาวสมลี หนูมา | นิคมจำปูน | รพ.สต.บ้านนาคำ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๙ | รพ.สต.บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ ต.นิคมจำปูน อ.นิคมจำปูน จ.สกลนคร | |
| ๑๑๑ | นางจรรยาพรณ อินทรสิทธิ์ | เมือง | รพ.สต.บ้านดงพัฒนา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.ธาตุนาเวจ อ.เมือง จ.สกลนคร | |
| ๑๑๒ | นางขวัญจิต อนุใจ | สว่างแดนดิน | รพ.สต.บงเหนือ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน | |
| ๑๑๓ | นส.ศิริภาพัทธร์ แสนพันทนา | วานรนิวาส | รพ.สต.บ้านหนองฮาง | พยาบาลวิชาชีพ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านหนองฮาง หมู่ ๙ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส | |
| ๑๑๔ | นส.บุษจี เมืองบาล | วานรนิวาส | รพ.สต.บ้านหนองฮาง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านหนองฮาง หมู่ ๙ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส | |
| ๑๑๕ | นางสาวลักขณา หล้าทอง | เจริญศิลป์ | รพ.สต.โคกศิลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๑๐ | รพ.สต.โคกศิลา หมู่ ๒ ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๑๖ | นางสาวประภัสสร นานวิชัย | เจริญศิลป์ | รพ.สต.โคกศิลา | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | ๑๐ | รพ.สต.โคกศิลา หมู่ ๒ ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๑๗ | นางสาวดารุณีย์ แพงพิฬ์ไล้ | คำตากล้า | รพ.สต.นาขยม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | ๑๐ | รพ.สต.นาขยม หมู่ ๑๔ ต.แพต อ.คำตากล้า จ.สกลนคร | |
| ๑๑๘ | นางสาวอุบลวรรณ นนท์คำวงค์ | โคกศรีสุพรรณ | รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑ ต.เหล่าโพธิ์ทอง อ.โคกศรีสุพรรณ | |
| ๑๑๙ | นายชัชวาลย์ คำมีผล | เจริญศิลป์ | รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร | แพทย์แผนไทย | ๑๐ | รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ต.พ่งแก อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๒๐ | นายเกริกชัย ทองอ้อม | เจริญศิลป์ | รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ๑๐ | รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ ต.พ่งแก อ.เจริญศิลป์ | |
| ๑๒๑ | นายยุทธชาติ วงค์คำจันทร์ | คำตากล้า | เทศบาลตำบลแพต | นักวิชาการสาธารณสุข | ๑๐ | รพ.สต.แพต บ้านแพต หมู่ที่ 01 | |

ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager)

| ภาคปฏิบัติ (ในพื้นที่ 4 วัน) | | | |
|------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| วัน | 08.00 - 08.30 น. | 08.30 - 12.00 น. | 12.00 - 13.00 น. |
| วันที่ 1 | ลงทะเบียน | การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/สังกัดเทศบาลนครสกลนคร | รับประทานอาหารกลางวัน |
| วันที่ 2 | ลงทะเบียน | การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร/สังกัดเทศบาลนครสกลนคร | รับประทานอาหารกลางวัน |
| วันที่ 3 | ลงทะเบียน | นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน รายบุคคล วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ท่าน วิทยากรจากสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | รับประทานอาหารกลางวัน |
| วันที่ 4 | ลงทะเบียน | นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน ระดับเขต วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ท่าน วิทยากรจากสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ท่าน และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2 ท่าน (นางสาวสุนิสา ใจเที่ยง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาววรรณพร สว่างบุญ ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ) | รับประทานอาหารกลางวัน |

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม